



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๕ ๐๐๒๒

ที่ กบ ๕๒๔๐๑/

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลคลองพน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

ตามประกาศเทศบาลตำบลคลองพน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลคลองพน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อาทิเช่น งานสรรหา การย้าย การโอน/รับโอน การบรรจุและแต่งตั้ง งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร นั้น

บัดนี้ งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปข้อมูลการดำเนินการตามภารกิจ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรของเทศบาลตำบลคลองพนต่อไป รายละเอียด ดังนี้

- ข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้ายพนักงานเทศบาล
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล
- สถิติการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรเทศบาลตำบลคลองพน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิรัช ทิพย์

(นางสาววิรัชราลี แก้วปักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางมะลิ ภูพรประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคลองพน

(นายอำนาจ สงบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

พิเชษฐ์ คีตรอบ

(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน



- **สรุปรูปข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้าย
พนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕**
- **สรุปรูปปัญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานบุคคล**

เทศบาลตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สรุปข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง/โอนย้ายพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

๑. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล	จำนวน	- ราย
๒. การรับโอนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๓ ราย ดังนี้
๒.๑ นายอำนาจ สงบุตร	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๒.๒ นางอรัญญา ศรีวิง	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๒.๓ นางสาวชัชชญา ขุนราชเสนา	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๓. การให้โอนพนักงานเทศบาล	จำนวน	๑ ราย ดังนี้
๓.๑ นางสาวนิภา ห้วยลึก	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล

สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลคลองพน

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. การขาดแคลนบุคลากร</p> <p>ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในบางตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้การดำเนินการตามภารกิจในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอาจยังไม่ตอบสนองและครอบคลุมการแก้ปัญหาของพื้นที่มากนัก</p>	<p>- ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้มากขึ้น</p>
<p>๒. การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>ในกระบวนการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง และการขอกำหนดตำแหน่งนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลให้ยากต่อการวางแผนอัตรากำลัง</p>	<p>- ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ค่างาน/ปริมาณงานมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชน</p>



สถิติการเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่



สถิติการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรเทศบาลตำบลคลองพน พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

๑. สรุปสถิติการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคลองพน ได้อนุมัติให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ ได้รับความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

โดยที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บุคลากรของเทศบาลตำบลคลองพน เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาโครงการต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย และรางวัลที่ได้รับ จำนวน ๑ รางวัล รายละเอียด ดังนี้

๑.๑ คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๑	รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน	นายวิรัช ยาเขียว	หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	๒๘ ม.ค. - ๑๑ ก.พ. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณา การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอน งบประมาณ การกั้นเงินงบประมาณ การใช้เงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๒	รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน	นายกมล ตันตวิรัตน์	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด ๑๙ ณ โรงแรมตีวาน่า พลาซ่า กระบี่ ต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	๒๖-๒๗ ก.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณา การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมตีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	
๓	สมาชิกสภาเทศบาล	นายบุญเหลือ นัย่าง	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมตีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	
๔	สมาชิกสภาเทศบาล	นายวิโรจน์ งานดี	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
			การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน สะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมตีวาน้ำ พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่		
๕	สมาชิกสภาเทศบาล	นายอเนก พนประชาเชษฐ์	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน สะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมตีวาน้ำ พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	
๖	สมาชิกสภาเทศบาล	นางสาวเด่นเดือน ศรีสุข	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน สะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมตีวาน้ำ พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	

๑.๒ พนักงานเทศบาล

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๑	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	นางสงบ เพชรประสิทธิ์	๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเชื่อมโยงระบบ Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ ภายในสำนักงานสู่การออนไลน์ (Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ Online) เทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม LtaxGis V๒.๒ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน เทคนิคการใช้โปรแกรม Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ เพื่อจัดทำรายงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พร้อมการใช้แอปพลิเคชันสำรวจภาคสนาม ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่	๑๑-๑๓ ก.พ. ๖๕	
			๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V๔ และโปรแกรมทดลอง LTAXMAP (Cloud server online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา ๑๐ โปรแกรมจัดเก็บขยะ (E-Fee) แสดงรายละเอียด กค.๓ และแบบ กค.๔ เพื่อส่งเข้าระบบ E-LAAS ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมของ อปท. ในมุมมองตรวจสอบ รุ่นที่ ๑๗ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘-๑๑ เม.ย. ๖๕	
๒	ผู้อำนวยการกองคลัง	นางสาววนิดา ชุมทอง	โครงการฝึกอบรม แนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงานงบค่าบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	๔-๖ ก.พ. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
			<p>โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์สมาชิก การกู้เงิน การค้าประกันการประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการส่งเสริมธรรมมาภิบาลสหกรณ์สีขาว และ แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมข้างฝีกองการการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่</p>	๒๔ มิ.ย. ๖๕	
			<p>โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกระบี่ ทิพารีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่</p>	๙-๑๐ ส.ค. ๖๕	
			<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบันทึกบัญชี การกันเงินในระบบ e-Laas ปรับปรุงบัญชี ของ อปท. และหน่วยงานภายใต้สังกัด การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยโปรแกรม excel อัตโนมัติ พร้อมการวิเคราะห์เดบิต เครดิต เพื่อเตรียมปิดบัญชีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบลูโซเทล อ่าวนาง จังหวัดกระบี่</p>	๙-๑๑ ก.ย. ๖๕	
			<p>โครงการฝึกอบรม การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ (๖๙ ประเภท) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖) รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่</p>	๑๘-๒๐ พ.ย. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๓	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นางสุวณี กิจวิจิตร	โครงการฝึกอบรม แนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงานงบค่าบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	๔-๖ ก.พ. ๖๕	
			โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่	๙-๑๐ ส.ค. ๖๕	
๔	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	นางสาวนิภา ห้วยลึก	โครงการอบรมหลักสูตร วิธีการและขั้นตอนการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปัญหาการกำหนดและปรับปรุงตำแหน่ง วิธีการจัดตั้งและปรับปรุงกองและฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ	๑๑-๑๓ มี.ค. ๖๕	
			โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์สมาชิก การกู้เงิน การค้าประกันการประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการส่งเสริมธรรมภิบาลสหกรณ์สีขาว และ แนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมข้างฝือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	๒๔ มี.ย. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๕	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	นางมะลิ ภูพรประเสริฐ	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา	๒๐-๒๒ พ.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	
			โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
๖	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นางสาววิชาภรณ์ ลีลาสุธานนท์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๖-๗ มิ.ย. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๗	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นางสาวรัชวรรณ เบ็ตเสรีจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๖-๗ มิ.ย. ๖๕	
			โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่	๙-๑๐ ส.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยนด์ สวีท ปากซอยจรูญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๔-๖ ก.ย. ๖๕	
๘	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นางโสภิส การแข็ง	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ ณ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๕	
			โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่	๙-๑๐ ส.ค. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
			<p>โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพฯ</p>	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
			<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การดำเนินการช่วงเปลี่ยนผ่านให้ถูกต้อง” รุ่นที่ ๖ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>	วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๕	
๙	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายวรวิทย์ หัวแหลม	<p>โครงการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel ในการคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รุ่นที่ ๖ ณ โรงแรมกระบี่มารีไทม์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่</p>	๑๐-๑๒ มิ.ย. ๖๕	
			<p>การสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ณ โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช</p>	๒๐ มิ.ย. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
			<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสภาท้องถิ่น การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ การโอนงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน สะสมและเงินทุนสำรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่</p>	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๕	
			<p>โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ</p>	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
			<p>การประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี</p>	๑๐-๑๒ ก.ค. ๖๕	
๑๐	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	นายพิริยะ คำของ	<p>โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่</p>	๙-๑๐ ส.ค. ๖๕	

ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๑๑	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	นางสาวธวัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๒๒-๒๔ ส.ค. ๖๕	
๑๒	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ	นายสุริยา เสนาทิพย์	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ช่วงที่ ๑ : วันที่ ๘-๒๐ พ.ค. ๖๕ ช่วงที่ ๒ : วันที่ ๕-๑๗ มิ.ย. ๖๕	
			โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น) ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๗ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	๑๒-๑๕ ก.ย. ๖๕	

๑.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๑	ครูชำนาญการ	นางรัชณี บุตรแอ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ ณ โรงแรมพาหนันกระปี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่	๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค. ๖๕	
			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู การดำเนินการขงเปลี่ยนผ่านให้ถูกต้อง” รุ่นที่ ๖ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๕	
๒	ครูชำนาญการ	นางสาวสุพรรณดี ดวงจันทร์	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม	๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
			สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ ณ โรงแรมพาหนันกระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่		
			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
๓	ครูชำนาญการ	นางอารีย์ หมั่นมา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา	๑๗-๑๙ มิ.ย. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๒๒-๒๔ ส.ค. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๔	ครูชำนาญการ	นางสาวละไม เบิกนา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
๕	ครู ค.ศ.๑	นางสาววันดี ญาปริง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยนนต์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	

๑.๔ พนักงานจ้าง

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการเข้าร่วมฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	นางภควรรณ คิตรอบ	๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเชื่อมโยงระบบ Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ ภายในสำนักงานสุ่การออนไลน์ (Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ Online) เทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม LtaxGis V๒.๒ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน เทคนิคการใช้โปรแกรม Ltax๓๐๐๐ V๔.๐ เพื่อจัดทำรายงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พร้อมการใช้แอปพลิเคชันสำรวจภาคสนาม ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่	๑๑-๑๓ ก.พ. ๖๕	
			๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V๔ และโปรแกรมทดลอง LTAXMAP (Cloud server online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา ๑๐ โปรแกรมจัดเก็บขยะ (E-Fee) แสดงรายละเอียด กค.๓ และแบบ กค.๔ เพื่อส่งเข้าระบบ E-LAAS ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมของอปท. ในมุมผู้ตรวจสอบ รุ่นที่ ๑๗ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘-๑๑ เม.ย. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการเข้าร่วมฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๒	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	นางสาวพนิดา หัวแหลม	โครงการฝึกอบรม แนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงานงบค่าบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	๔-๖ ก.พ. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ โรงแรม เดอะ โพน์ แอพเพิล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	๑๔-๑๕ ก.ย. ๖๕	
๓	พนักงานดับเพลิง	นายวิชิต รักษากิจ	โครงการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัยจากงานในที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	๗-๙ มิ.ย. ๖๕	
๔	พนักงานดับเพลิง	นายวีระ แซ่เตียว	โครงการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัยจากงานในที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	๗-๙ มิ.ย. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการเข้าร่วมฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๕	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	นางสาวชฎารัตน์ ยาเขียว	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
			โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา	๑๗-๑๙ มิ.ย. ๖๕	
๖	ผู้ดูแลเด็ก	นางสาววีนัสนันท์ เอ่งฉ้วน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
๗	ผู้ดูแลเด็ก	นางณัฐกฤตา อ้นเต้ง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	
๘	ผู้ดูแลเด็ก	นางสาวทัศนีย์ ประเสริฐศรี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูปฐมวัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยคำคล้องจอง เพลง และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒-๓ ก.ค. ๖๕	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	โครงการเข้าร่วมฝึกอบรม	วันที่เข้าร่วม	หมายเหตุ
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นางสาวกนิษฐา คิตชอบ	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๔-๖ ก.ย. ๖๕	
๑๐	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	นางสาวนันทิกา โสทธิกำแหง	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นางสาวสุมิตราวดี พุทธกำเนิด	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นางสาวสรินทร์ สมุทรสงคราม	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมปิยอนด์ สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	๗-๙ ก.ย. ๖๕	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	นางสาวจารุพัทธ์ แซ่หลี่	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ ๑๔ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ	๒๓-๒๖ พ.ย. ๖๕	

๑.๕ รางวัลที่ได้รับ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ	หมายเหตุ
๑	ครู ค.ศ.๒	นางสาวสุพรรณดี ดวงจันทร์	<p>รางวัล : ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รับรางวัลในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>ผู้เข้าร่วมงาน</p> <p>๑. นางโสภิส การแข็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒. นางสาววัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๓. นางรัชนี บุตรแอ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๔. นางอารีย์ หมั่นมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๕. นางสาวละไม เบิกนา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ๖. นางสาววันดี หล้าปริง ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ๗. นางสาวชฎารัตน์ ยาเขียว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๘. นางณัฐกฤตา อั่นตั้ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ๙. นางสาวทัศนีย์ ประเสริฐศรี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก</p>	